



คำประกาศเกียรติคุณ

รองศาสตราจารย์ เกียรติคุณหญิง
ดร.พรรณวิภา กฤษฎาพงษ์

ปรัชญาคุณุภีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

รองศาสตราจารย์ เกียรติคุณหญิง ดร.พรรณวิภา กฤษฎาพงษ์ เกิดเมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๐๓ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรติคุณศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในปีพุทธศักราช ๒๕๒๖ ระดับปริญญาโท เกียรติคุณศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชอุตสาหกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปีพุทธศักราช ๒๕๒๘ และระดับปริญญาเอก ปรัชญาคุณุภีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชการ มหาวิทยาลัยมหิดล ในปีพุทธศักราช ๒๕๓๕ เข้าร่วมหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรรุ่น ๕๑ พุทธศักราช ๒๕๕๑ ประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาการตลาดทุนรุ่น ๑๗ พุทธศักราช ๒๕๕๖ หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่น ๑๓ จากสถาบันวิทยาการพลังงาน ในปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ประกาศนียบัตรธรรมมาภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง จากสถาบันพระปกเกล้าและแพทยสภา ในปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ และหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการแพทย์และธุรกิจสุขภาพชั้นนำของประเทศ “เวฟา” จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปีพุทธศักราช ๒๕๖๖

รองศาสตราจารย์ เกสัชกรหญิง ดร.พรรณวิภา กฤษฎาพงษ์ ได้เริ่มต้นการทำงานในตำแหน่งเกสัชวิเคราะห์ บริษัท ไบโอดีป จำกัด ในปี พุทธศักราช ๒๕๒๘ และตำแหน่งเกสัชกรนักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท ไบโอดีป เคมีคอล จำกัด ในปีพุทธศักราช ๒๕๓๐ ก่อนเข้ารับราชการในตำแหน่งอาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในปี พุทธศักราช ๒๕๓๕ ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในปีพุทธศักราช ๒๕๔๒ และตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ในปีพุทธศักราช ๒๕๔๗ รองศาสตราจารย์ เกสัชกรหญิง ดร.พรรณวิภา กฤษฎาพงษ์ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่ใช้ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง สร้างคุณูปการให้กับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตลอดจนถึงคมและประเทศชาติ โดยเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการจัดทำโครงการจัดตั้งสำนักวิชา วิทยาศาสตร์เครื่องสำอางขึ้นที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๔๗ และสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๔๘ ได้อนุมัติให้จัดตั้งสำนักวิชา วิทยาศาสตร์เครื่องสำอางมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงขึ้นเป็นแห่งแรกของ ประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน และรองศาสตราจารย์ เกสัชกรหญิง ดร.พรรณวิภา กฤษฎาพงษ์ ได้ดำรงตำแหน่งคณบดีสำนักวิชา ๒ วาระ ระหว่างพุทธศักราช ๒๕๔๘ ถึงพุทธศักราช ๒๕๕๖ นับว่าเป็นคณบดีผู้ก่อตั้ง สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง และปัจจุบันยังเป็นคณะกรรมการ ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ จากภายนอก ที่ให้คำแนะนำปรึกษาแนวทางการบริหารงานสำนักวิชา มาโดยตลอดนับตั้งแต่พ้นวาระคณบดีสำนักวิชา

รองศาสตราจารย์ เกษักรหญิง ดร.พรณวิภา กฤษฎาพงษ์ เป็นผู้ที่มิวสิคท์คนกว้างไกลมองเห็นโอกาสในการพัฒนาการศึกษาที่ตอบสนองต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรม โดยเล็งเห็นว่าธุรกิจอุตสาหกรรมเครื่องสำอางและความงาม มีอัตราการเติบโตสูงและมีศักยภาพในการเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาประเทศได้ ด้วยการริเริ่มของรองศาสตราจารย์ เกษักรหญิง ดร.พรณวิภา กฤษฎาพงษ์ ในการจัดตั้งสำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง เป็นผลให้สำนักวิชาสามารถเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีและปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางได้อย่างทันที ในปีการศึกษา ๒๕๔๘ ถือเป็นสำนักวิชาแรกและหลักสูตรแรกที่เปิดสอนด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน โดยในขณะนั้นประเทศไทยยังขาดแคลนบุคลากรที่สำเร็จการศึกษาโดยตรงจากศาสตร์เครื่องสำอาง เพื่อที่จะรองรับการทำงานและการเติบโตของอุตสาหกรรมนี้ นับจากวันนั้นจนถึงปัจจุบัน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้ผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญในด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเครื่องสำอางของประเทศ ส่งผลให้สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางเป็นสำนักวิชาต้นแบบในการพัฒนาบัณฑิตและสร้างองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและความงามของประเทศให้มีการเติบโตและพัฒนาอย่างกว้างขวาง ซึ่งปัจจุบันได้มีการเปิดสอนสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางเพิ่มขึ้นในหลายมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ ทำให้เกิดการผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพออกสู่ภาคอุตสาหกรรมมากขึ้นอย่างชัดเจน เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ สร้างเครือข่ายทางด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

อย่างแพร่หลาย และยังก่อให้เกิดการวิจัยและสร้างนวัตกรรมทางด้านเครื่องสำอางเป็นจำนวนมาก ก่อให้เกิดความเติบโตแบบก้าวกระโดดของอุตสาหกรรมเครื่องสำอางของไทย เป็นผลให้ประเทศไทยมีการพัฒนาในด้านอุตสาหกรรมเครื่องสำอางขึ้นเป็นอันดับต้นของภูมิภาคอาเซียน

รองศาสตราจารย์ เกสิทธิ์หญิง ดร.พรรณวิภา กฤษฎาพงษ์ เป็นนักวิชาการและผู้บริหารที่ให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนา การนำองค์ความรู้จากงานวิชาการ งานวิจัย ไปสู่การใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องสำอางเพื่อยกระดับของประเทศให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยได้ก่อตั้งบริษัท สเปเชียลตี้ เนเชอรัลโปรดักส์ จำกัด ในปีพุทธศักราช ๒๕๔๒ และบริษัท สเปเชียลตี้ ไบโอบีค จำกัด ในปีพุทธศักราช ๒๕๔๖ เน้นการวิจัยพัฒนาและผลิตสารสกัดสมุนไพรที่มีมาตรฐานระดับสากล และการใช้วัตถุดิบสมุนไพรภายในประเทศต่อยอดจากองค์ความรู้และภูมิปัญญาดั้งเดิมของไทยผนวกเข้ากับเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้ได้สารสกัดที่มีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อใช้ประโยชน์ทั้งด้านเภสัชกรรมและด้านเครื่องสำอางและความงาม มีการใช้พื้นที่ปลูกสมุนไพรมากกว่า ๑ ใน ๓ ส่วน เพื่อเป็นแหล่งโอโซน รวมถึงการเป็นแหล่งอนุรักษ์สมุนไพรหายาก ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีคุณภาพและปลอดภัย ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ส่งผลให้ได้เป็นผู้นำด้านการใช้สมุนไพรไทยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดอย่างยั่งยืน โดยรองศาสตราจารย์ เกสิทธิ์หญิง ดร.พรรณวิภา กฤษฎาพงษ์ เป็นผู้สืบทอดในการสนับสนุน ส่งเสริม พัฒนาการยกระดับอุตสาหกรรมเครื่องสำอางให้ได้มาตรฐานสากล โดยการก่อตั้งบริษัท เดิร์มสแกน เอเชีย จำกัด ในปีพุทธศักราช ๒๕๔๕ เพื่อให้บริการทดสอบความปลอดภัยและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ส่งเสริม การวิจัยทางคลินิกให้เป็นไปตาม

มาตรฐานสากล เพื่อเพิ่มคุณภาพผลิตภัณฑ์ การรับรองความปลอดภัย และความน่าเชื่อถือในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากผู้ประกอบการผู้ผู้บริโภค และได้ก่อตั้งบริษัท สเปเชียลตี้ อินโนเวชั่น จำกัด ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๕ ซึ่งเป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม เพื่อสรรค์สร้างผลิตภัณฑ์ เครื่องสำอาง เวชสำอาง อาหารเสริมและยาแผนโบราณ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานในระดับสากล ใส่ใจดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อม จนได้รับการรับรองว่าเป็น GREEN HEALTH & BEAUTY FACTORY (LEED GOLD) จากประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นแห่งแรกในประเทศไทย ด้วยเล็งเห็นถึงโอกาสการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์สมุนไพรและอาหารเสริม รองศาสตราจารย์ เกสิทธิ์หญิง ดร.พรรณวิภา กฤษญาพงษ์ จึงได้นำบริษัทในเครือเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ภายใต้ชื่อบริษัท สเปเชียลตี้ เนเชอรัล โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ในปีพุทธศักราช ๒๕๖๖

นอกจากนี้ รองศาสตราจารย์ เกสิทธิ์หญิง ดร.พรรณวิภา กฤษญาพงษ์ ยังได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับชุมชนและเกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพรไทย โดยได้ดำเนินโครงการแทนคุณไทยฟาร์ม ซึ่งเป็นฟาร์มวิจัยต้นแบบที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มาผสมผสานกับความรู้ดั้งเดิมของเกษตรกรมีการสร้างเครือข่ายกับกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกพืชสมุนไพรทั่วประเทศ ผลักดันเกษตรกรไทยให้มีศักยภาพในการเพาะปลูก เป็นการสร้างอาชีพ กระจายรายได้ สร้างความยั่งยืนด้านวัตถุดิบสมุนไพร เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับเกษตรกรพร้อมกับการส่งมอบผลผลิตที่มีคุณภาพและความปลอดภัย ให้กับสังคม จนเป็นต้นแบบของการพัฒนาที่สามารถนำไปปรับใช้ในการ

เพิ่มมูลค่าให้สมุนไพรไทยควบคู่ไปกับการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมกว่า ๒๐๐ ครอบครัว จาก ๒๐ จังหวัดทั่วประเทศ เป็นการส่งเสริมการนำสมุนไพรไทยออกสู่ตลาดโลกเพื่อสร้างความยอมรับทางด้านคุณภาพของสมุนไพรไทยอย่างแพร่หลาย ก่อให้เกิดการตระหนักรู้คุณค่าของสมุนไพรไทยทั้งในระดับประเทศและเวทีโลก ส่งเสริมการใช้สมุนไพรไทยทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศ ก่อให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืน

รองศาสตราจารย์ เกสัชกรหญิง ดร.พรณวิภา กฤษฎาพงษ์ เป็นผู้ประสบความสำเร็จจนเป็นที่ประจักษ์ทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ และได้รับรางวัลมากมาย อาทิ รางวัลผู้ประกอบการสตรีผู้มีผลงานโดดเด่นของอาเซียน (Outstanding ASEAN Women Entrepreneurs Award 2017) จากสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ พุทธศักราช ๒๕๖๐ รางวัลบุคคลต้นแบบที่สมควรได้รับการยกย่องและเชิดชูเกียรติ ในฐานะบุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจแห่งปี ๒๐๑๖ ภาคธุรกิจของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์ จากมูลนิธิสภากาชาดไทย และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย พุทธศักราช ๒๕๕๙ และได้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมนักเคมีเครื่องสำอางแห่งประเทศไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ต่อมาได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาพันธ์เครื่องสำอางโลก (International Federation of Societies of Cosmetic Chemists, IFSCC) พุทธศักราช ๒๕๕๔ ซึ่งมีสมาชิกกว่า ๗๙ ประเทศทั่วโลก และเป็นคนไทยคนแรกที่ได้รับเกียรติให้เป็นประธานจัดงานประชุม International Federation of Societies of Cosmetic Chemists Conference 2011 (IFSCC2011) ซึ่งเป็นงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านเครื่องสำอางโลก

เป็นครั้งแรกในประเทศไทย ถือเป็นภาระระดับธุรกิจอุตสาหกรรม
เครื่องสำอางและเสริมสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทย

จากเกียรติประวัติของรองศาสตราจารย์ เกษัชรหญิง ดร.พรรณวิภา
กฤษฎาพงษ์ อันเป็นที่ประจักษ์ชัดในความเป็นผู้ที่ใช้ความรู้ ความสามารถ
และประสบการณ์ ทำคุณประโยชน์นานัปการให้กับวงการวิทยาศาสตร์
เครื่องสำอางของประเทศ เป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับทั้งในแวดวงวิชาการ
และธุรกิจอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง เป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จทั้งใน
ระดับประเทศและนานาชาติ กอปรกับเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม
ประกอบสัมมาอาชีพโดยสุจริต เสียสละ อุทิศตนและยึดประโยชน์ส่วนรวม
เป็นที่ตั้ง มีความจงรักภักดีต่อชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างมั่นคง
ด้วยผลงานอันเป็นที่ประจักษ์ที่ได้กระทำมาแล้วเป็นประโยชน์ต่อสังคม
และประเทศชาติ สมควรได้รับการยกย่องเพื่อเป็นเกียรติประวัติ
และแบบอย่างในวงวิชาการและวิชาชีพให้ผู้อื่นเจริญรอยตาม ดังนั้น
สภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ เมื่อวันที่ ๑๕
พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๖ ให้รองศาสตราจารย์ เกษัชรหญิง
ดร.พรรณวิภา กฤษฎาพงษ์ ได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง เพื่อเป็นเกียรติประวัติ
สืบไป

